



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายโนนดินแดง หมู่ที่ 7 (ต่อจากของเดิม) ตำบลน้ำพี้

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนดินแดง หมู่ที่ 7 (ต่อจากของเดิม) (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) วงเงินงบประมาณ 1,456,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดราคากลางเป็นเงิน 1,456,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาจ้างไปดูสถานที่ด้วยตนเอง โดยถือว่าได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาดำเนินงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ได้

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้**

1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าวซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 728,000.-บาท
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ ธันวาคม 2559 ถึง ๒๒ ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้หน้าซองว่า “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนดินแดง หมู่ที่ 7 (ต่อจากของเดิม) ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 1/2560” บรรจุลงในซองส่งถึงเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่อยู่ อปต.น้ำฟ้า เลขที่ 109 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำฟ้าอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230 (โดยซองสอบราคาจะต้องถึงมือเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาในวันสุดท้ายของการยื่นซองสอบราคาไม่เกินเวลา 16.30 น. และถึงวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำฟ้าลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง )

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๒ ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน ชั้น 2)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำฟ้า ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ ๒๒ ธันวาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055 - 826048 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการหรือดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่ <http://www.namphi.go.th> และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)

(นายดำเนิน อินทะเรืองรุ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำฟ้า

